

BÁO CÁO THAM LUẬN

Về mô hình hay trong công tác chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã

Thực hiện Công văn số 2028/UBND-KTN ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Công văn số 180/PKT ngày 04/5/2024, UBND thị xã báo cáo mô hình hay trong công tác chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã, như sau:

Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu!

Thưa Hội nghị!

Đức Phổ là thị xã đồng bằng ven biển, nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, có tổng diện tích tự nhiên 37.305,26 ha, trong đó tổng diện tích đất có rừng: 17.701,53 ha (rừng tự nhiên: 1.878,13 ha; rừng trồng: 15.823,40 ha); độ che phủ rừng năm 2023 là 42,15 % (bao gồm cây trồng phân tán).

Hàng năm, do tác động bất lợi của điều kiện thời tiết bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu, nắng nóng thường xuyên kéo dài và liên tục xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy rừng; qua đó, đã xác định các khu rừng trọng điểm, dễ xảy ra cháy cần tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) khoảng hơn 15.000 ha là rừng trồng tập trung của Nhân dân, phân bố đều 14/15 xã, phường và những nơi có nhiều thực bì cỏ tranh, lau lách dễ có nguy cơ cháy lan vào rừng.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thị uỷ, HĐND thị xã cùng với sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường và đặc biệt là sự chung tay đồng hành của nhân dân trên địa bàn. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu bằng nhiều biện pháp tập trung tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, cụ thể các quy định của pháp luật về Luật Lâm nghiệp; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR; ký cam kết đối với các chủ rừng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong công tác PCCCR. Đặc biệt chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng, diễn tập phương án chữa cháy rừng cho các thành viên Ban Chỉ đạo ở xã, phường và tổ phòng cháy chữa cháy rừng ở thôn, tổ dân phố để nâng cao trách nhiệm, có giải pháp phòng cháy và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng ngay tại cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Nhờ thực hiện các biện pháp trên nên trong 03 năm gần đây, từ năm 2021-

2023: Trên toàn địa bàn thị xã chỉ xảy ra 05 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 11,0 ha rừng sản xuất chủ yếu là rừng trồng (*giảm đáng kể so với các năm trước; so sánh với năm 2020: Số vụ chỉ chiếm 29,4%, diện tích rừng bị thiệt hại chiếm 70,3%*).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp phải những khó khăn, thách thức đối với công tác PCCCR tại địa bàn thị xã, như:

- [1] Thời tiết diễn biến bất thường, diện tích rừng phân bố rộng khắp 14/15 xã, phường, giáp ranh với nhiều huyện, thị xã trong và ngoài tỉnh; có địa hình phức tạp, hiểm trở, giao thông đi lại, thông tin liên lạc, nhất là các xã vùng giáp ranh, nằm xa trung tâm hành chính của thị xã còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

- [2] Một số Ban Chỉ đạo cấp xã, chủ rừng còn lúng túng, bị động trong công tác chỉ đạo, tổ chức chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Do công tác phối hợp giữa chủ rừng, chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ; một số xã chưa có điều kiện tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng ở cơ sở; Ban Chỉ đạo được thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên chưa thật sự có chiều sâu và hiệu quả.

- [3] Mặc dù, công tác tuyên truyền trong những năm gần đây đã được tăng cường, đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức pháp luật về lâm nghiệp nhưng vẫn còn một số bộ phận người dân thiếu ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Nguyên nhân: Các vụ cháy rừng xảy ra hầu hết không xác định được đối tượng gây cháy rừng nên công tác xử lý vi phạm đối với sự việc trên còn hạn chế, dẫn đến thiếu sự răn đe, giáo dục trong nhân dân.

- [4] Lực lượng Kiểm lâm quá mỏng, nên công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR có nơi, có lúc, chưa kịp thời.

- [5] Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác PCCCR đã được quan tâm, đầu tư phân bổ nhưng còn thiếu, chưa đáp ứng với diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ.

Từ những khó khăn, thách thức nêu trên, UBND thị xã đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ rừng và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác PCCCR, coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính và phương châm “4 tại chỗ” là một nguyên tắc quan trọng và hiệu quả, nhằm tối ưu hóa khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng ngay tại cơ sở, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản.

Xuất phát từ thực tiễn ấy, đã phát sinh ra nhiều mô hình, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị và chủ rừng trên địa bàn đối với công tác PCCCR; trong đó, điển hình nhất là mô hình “**Nâng cao năng lực chữa cháy rừng ở cơ sở tại địa bàn xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ**” cụ thể, như sau:

- [1] Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: UBND xã Phổ Phong đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của lực lượng “**Đội**

xung kích tình nguyện chữa cháy rừng ở cơ sở” và tổ chức huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ PCCCR cho lực lượng này. Có các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham công tác PCCCR nhằm phát động, khuyến khích và thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCCR trên địa bàn thị xã.

- [2] Thông tin các điểm cháy được tiếp nhận một cách nhanh chóng và tổ chức thông báo thông tin cháy rừng trên hệ thống loa phát thanh xã để cán bộ, chủ rừng và Nhân dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất.

- [3] Chú trọng đến công tác xã hội hóa nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị chữa cháy rừng nhằm giảm tải áp lực về tài chính từ nguồn ngân sách Nhà nước và phù hợp với các quy định hiện hành. *(Riêng năm 2023, tại xã Phỏ Phong qua công tác tuyên truyền, vận động các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân đã tự huy động, mua sắm 08 máy thổi gió, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng để phục vụ cho công tác PCCCR ngay tại cơ sở, ...)*

Mô hình này đã góp phần quan trọng vào kết quả trong công tác PCCCR tại xã Phỏ Phong nói riêng và thị xã Đức Phổ nói chung trong thời gian qua *(số vụ cháy rừng và diện tích bị thiệt hại giảm đáng kể so với những năm trước đây)* và hướng tới một kết quả tốt đẹp cho những năm sau.

Nhận thấy được hiệu quả của mô hình này, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, chủ rừng tổ chức triển khai, nhân rộng trên địa bàn thị xã trong những năm tiếp theo; đồng thời, tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ngày càng đa dạng phong phú và đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức pháp luật về công tác PCCCR cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã, giữ ổn định độ che phủ rừng luôn đạt trên 42%.

Kính báo cáo Hội nghị./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh
- CT, PCT UBND thị xã;
- Hạt Kiểm lâm thị xã;
- VP HĐND và UBND: C, PC;
- Lưu: VT, PKT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Sang